



ประกาศคณะกรรมการการประปานครหลวง เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงของการประปานครหลวง

การประปานครหลวงมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในธุรกิจประปา โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และส่งเสริมให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของการประปานครหลวง ดังนี้

๑. การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งองค์กร

ทุกภาคส่วนในองค์กร ตั้งแต่คณะกรรมการการประปานครหลวงจนถึงระดับปฏิบัติการควรมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์องค์กรเป็นประจำทุกปีและเมื่อจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อบริหารจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งมีส่วนร่วมในระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจได้ว่า การประปานครหลวงจะดำเนินธุรกิจได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก

๒. การบริหารความเสี่ยงอย่างบูรณาการ

ควรจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเชื่อมโยงบูรณาการในองค์กร โดยรวมอยู่ในกระบวนการหลักทางธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์ ทั้งนี้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงควรมีรูปแบบการบริหารเป็นเชิงรุกและครอบคลุมถึงโอกาสทางธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรร่วมกัน

๓. การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจพิจารณาข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ร่วมในการระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงตามความจำเป็น และควรพิจารณาในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

๔. การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ หรือเมื่อมีเหตุการณ์อันอาจทำให้ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงแนวทางในการติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทั้งในกรณีปกติและเกิดเหตุการณ์วิกฤตอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ให้เกิดความมั่นใจว่าความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมทันเวลา

๕. การสร้างให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร

สนับสนุนให้คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง โดยผ่านกิจกรรม และช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการอบรม สัมมนา เพื่อปลูกฝังให้เกิดความตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติขององค์กร

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานการประปานครหลวงทุกระดับ มีหน้าที่สนับสนุน และให้ความสำคัญ
กับการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของการประปานครหลวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)

ประธานกรรมการการประปานครหลวง